

แถลงการณ์คณะกรรมการกำกับดูแล Stork

Technical Services B.V. (“Stork” หรือ “บริษัท”)

อูเทรคท์, เนเธอร์แลนด์-28 มิ.ย.-ฟิอาร์ทนิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

“การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร Stork Technical Services ชุดใหม่”

คณะกรรมการกำกับดูแลมีความตั้งใจที่จะแต่งตั้งให้อาร์โนลด์ สทีนแบกเกอร์ (Arnold Steenbakker) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด (ซีอีโอ) คนใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ซึ่งอยู่ภายใต้คำแนะนำของ Central Works Council ขณะเดียวกัน ดัก เมเคิล และเดวิด เวิร์คแมนจะลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ และประธานเจ้าหน้าที่ดำเนินงานสูงสุด (ซีโอโอ) ของบริษัท ฉะนั้น คณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะมี 2 คน ได้แก่ อาร์โนลด์ สทีนแบกเกอร์ และพิม อูเมนส์ ในฐานะซีอีโอ และประธานเจ้าหน้าที่การเงินสูงสุด (ซีเอฟโอ) ตามลำดับ

สทีนแบกเกอร์ (พ.ศ. 2500) สะสมประสบการณ์ระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ในระยะเวลา 22 ปีที่อยู่ที่ Fluor Corporation ในตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสหลายตำแหน่ง และงานในระดับสากลที่ได้รับมอบหมายหลากหลายงาน ในช่วง 3 ปีสุดท้ายที่ Fluor สทีนแบกเกอร์รับผิดชอบการขยายกิจการและบำรุงรักษาธุรกิจทั่วโลก ต่อมาสทีนแบกเกอร์ได้ร่วมงานกับ Fugro (พ.ศ. 2548) ซึ่งที่นี่เขาได้รับตำแหน่งซีโอโอใน 2 แผนก ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555

ประสบการณ์ทำให้สทีนแบกเกอร์มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเรา และมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าของเรา ประกอบกับมุมมองระยะยาวเชิงกลยุทธ์ด้านศักยภาพการพัฒนา Stork สทีนแบกเกอร์จึงได้รับการวางตัวอย่างเหมาะสมคู่กับอูเมนส์ และคณะกรรมการบริหารอาวุโสที่เหลือของ Stork เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า ขยายธุรกิจสู่ระดับโลก พร้อมกับคงสถานะที่แข็งแกร่ง และสามารถสร้างกำไรในยุโรป

เราขอขอบคุณเมเคิลสำหรับความพยายามตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ขอขอบคุณสำหรับงานที่เขาทำเพื่อสร้างความ

แข็งแกร่งให้แก่กิจการของบริษัท และพัฒนาแนวคิด Stork ที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการเป็นผู้ให้บริการบำรุงรักษาและบริการที่เที่ยงตรงให้แก่อุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และการแปรรูป โดยความเป็นมืออาชีพ กิจการในต่างประเทศ การมุ่งเน้นลูกค้า และผลงานด้านความปลอดภัยของบริษัทนั้น มีเพิ่มขึ้นภายใต้การนำของเมเคิล

เวิร์คแมน ซึ่งก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งซีอีโอของ RBG ยังมีส่วนร่วมที่สำคัญในความพยายามนี้ และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นด้านการผนวก RBG รวมเข้ากับ Stork อย่างราบรื่นภายหลังการเข้าซื้อ RBG ในเดือนพ.ค. 2554 ซึ่งทำให้กิจการระหว่างประเทศของบริษัทขยายตัวอย่างมาก เราขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมครั้งนี้

เฮนค์ รอดติงโฮส ระบุว่า “Stork มีจุดยืนที่แข็งแกร่งในตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นของเราต้องการเห็นการขยายตัว คณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะสามารถสานต่อและผลักดันกิจการในต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการของเราในทวีปยุโรปคิดเป็น 45% ของรายได้ทั้งหมดในปัจจุบัน และจะลดลงอีก เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของรายได้นอกยุโรป

เราขออวยพรให้คุณสตีเฟนแบกเกอร์ คุณอูเมเนส์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารและพนักงานของ Stork ประสบความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อคงสถานะของ Stork ต่อไป ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมระดับโลกด้านการมอบความรู้ที่อิงบริการที่เที่ยงตรง

เราเชื่อว่าเราสามารถมอบความเป็นหุ้นส่วนให้แก่ลูกค้าโดยอิงโครงการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ความไว้วางใจของเขาคือหน้าที่ของเรา

เฮนค์ รอดติงโฮส

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล

แหล่งข่าว: Stork Technical Services